

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

๑. ตำแหน่งเลขที่ .....

ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ

สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับตำแหน่ง ชำนาญการ

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง	
ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
<p>ปฏิบัติการในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความสามารถในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน นักวิทยาศาสตร์ กักการให้บริการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ด้านปฏิบัติการ</p> <p>๑.๑ การให้บริการนักศึกษาและส่งเสริมการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการสอน</p> <p>๑.๒ การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการที่นำสัตว์ป่วยมารับการบริการจากโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช</p> <p>๑.๓ ทำการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับนายสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาสัตว์ป่วย</p> <p>๑.๔ ทำการเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน</p>	<p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญการงานสูงทางด้านการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราชสามารถปฏิบัติงานที่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. ด้านปฏิบัติการ</p> <p>๑.๑ ทำการศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้บริการของอาจารย์และนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน และเพื่อสะดวกต่อการใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยของนายสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช</p> <p>๑.๒ จัดทำทะเบียนประวัติสัตว์ป่วย และทำการคัดกรองโรคและอาการสัตว์ป่วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยโรคติดต่อในสัตว์ป่วยด้วยกัน และโรคในสัตว์ที่ติดสู่คนเบื้องต้น</p> <p>๑.๓ ทำการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้ของอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาที่มาใช้บริการทั้งการบริการด้านการเรียนการสอน และการบริการแก่ผู้มารับบริการ เช่นเตรียมอุปกรณ์หลอดเก็บเลือดสัตว์ และเก็บอุจจาระสัตว์ป่วย</p> <p>๑.๔ จัดทำคู่มือปฏิบัติการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการให้บริการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มความ</p>

<p>๑.๕ ทำการจับบังคับสัตว์ป่วย เพื่อ นายสัตวแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์</p> <p>๑.๖ ทำการเก็บตัวอย่าง เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจศูนย์ชันสูตรโรค</p> <p>๑.๗ ทำการจัดเตรียมยาตามที่นายสัตวแพทย์ สั่งยาให้กับสัตว์ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลปศุ สัตว์นครศรีธรรมราช</p> <p>๑.๘ ทำการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล</p> <p><b>๒. ด้านการวางแผน</b> การวางแผนงานในการประชุมแก่ผู้บริการ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช เพื่อวางแผน ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการให้บริการ ของโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราชเพื่อการ เรียนการสอน และการบริการผู้มาใช้บริการให้ สอดคล้องกับนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์</p> <p><b>๓. ด้านการประสานงาน</b> ๓.๑ ประสานงานกับเจ้าของสัตว์ป่วยที่พาสัตว์ ป่วยมารับบริการในโรงพยาบาลปศุสัตว์ นครศรีธรรมราช</p>	<p>สะดวก และความปลอดภัยในการใช้เครื่องแต่ละชิ้น ยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๕ จัดทำคู่มือการจับบังคับสัตว์ไว้สำหรับให้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนเพื่อป้องกัน ไม่ให้สัตว์ป่วยที่มารับบริการทำร้ายได้ โดย ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการจับบังคับสัตว์อย่างถูกต้อง และความปลอดภัยให้กับสัตว์ป่วย</p> <p>๑.๖ จัดทำระบบการส่งข้อมูลด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ในการจัดส่งข้อมูลผลแลปตัวอย่างต่างๆ</p> <p>๑.๗ จัดทำระบบการส่งข้อมูลด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ในการจัดส่งข้อมูลในการเตรียมยา เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ แก่การเตรียมยาให้ นายสัตวแพทย์ในการทำการรักษา</p> <p>๑.๘ จัดทำคู่มือราคา เวชภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และ ค่าบริการต่างๆ ของคลินิกต่างๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ</p> <p><b>๒. ด้านการวางแผน</b> ๒.๑ ทำการวิเคราะห์และวางแผน เครื่องมือ เวชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ ให้เพียงพอกับนักศึกษาที่มา ทำการฝึกการปฏิบัติภาคสนามในรายวิชาคลินิกเวียน และ สัตว์ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p>๒.๒ ต้องวางแผนในการให้บริการแก่เคสที่เข้ามา รับบริการ โดยให้บริการด้วยความเต็มใจ เป็นกันเอง โดยมิตรสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะประเมินจากความพึงพอใจ ของเจ้าของสัตว์ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ</p> <p>๒.๓ จัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาล ปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ให้กับผู้มาใช้บริการได้ทำ การอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้ เจ้าของสัตว์ป่วย มีความรวดเร็ว และเพิ่มความ ถูกต้องในการมารับบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์ นครศรีธรรมราช</p> <p><b>๓. ด้านการประสานงาน</b> ๓.๑ ประสานกับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลปศุ สัตว์นครศรีธรรมราช และสามารถให้คำแนะนำ และ ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าของสัตว์ป่วยที่มาทำการรักษา ได้</p>
--	---

<p>๓.๒ ประสานงานกับนายสัตวแพทย์ในการเข้ารับการรักษา</p> <p>๓.๓ ประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา และนายสัตวแพทย์ เพื่อทำการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับใช้งานด้านการเรียนการสอน และการให้บริการแก่สัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการ</p> <p>๓.๔ การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และการให้ยาากินกลับบ้าน</p> <p><b>๔. ด้านการให้บริการ</b></p> <p>๔.๑ ให้คำแนะนำในขั้นตอนการบริการ ความช่วยเหลือ และข้อมูลเบื้องต้น แก่ นักศึกษา อาจารย์ นายสัตวแพทย์ และผู้มารับบริการ</p>	<p>๓.๒ ประสานงานกับนายสัตวแพทย์เพื่อให้มาตรวจทำการรักษาและสามารถบอกอาการเบื้องต้นให้แก่ นายสัตวแพทย์ได้เข้าใจเบื้องต้น จากการซักประวัติ คัดกรองโรคและอาการสัตว์ป่วยก่อนทำการรักษา</p> <p>๓.๓ ประสานงานกับนักศึกษาเพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนตามที่อาจารย์มอบหมายได้ครบถ้วน และประสานงานกับนายสัตวแพทย์ในการเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นในการรักษา</p> <p>๓.๔ ประสานงานในการให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น และให้คำปรึกษาในส่วนของยาากินกลับบ้านโดยจะทำคู่มือเป็นเอกสารแผ่นพับการให้ยาเบื้องต้นให้กับเจ้าของสัตว์ป่วย</p> <p><b>๔. ด้านการให้บริการ</b></p> <p>๔.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นายสัตวแพทย์และผู้มารับบริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔.๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>
<p><b>๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป</b></p>	
<p><b>งานเดิม</b></p>	<p><b>งานใหม่</b></p>
<p><b>๑. คุณภาพของงาน</b></p> <p>การปฏิบัติงานหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช เป็นภาระงานที่สำคัญ ซึ่งต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข้อตกลง ข้อบังคับ การบริการที่ดีต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ต้องให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติประจำวัน และงานที่รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนายสัตวแพทย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายกำหนด</p>	<p><b>๑. คุณภาพของงาน</b></p> <p>๑.๑ ปฏิบัติงานโดยการกำหนดขั้นตอนการทำงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำตามขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นการทำงานทำให้เกิดประสิทธิภาพของงาน เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๒ ปฏิบัติงานโดยได้รับอิสระตามความคิดภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่</p> <p>๑.๓ สามารถตอบปัญหา และให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่ผู้มาใช้บริการ และนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว</p>

<p><b>๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</b></p> <p>๒.๑ การที่ผู้มาใช้บริการได้นำสัตว์ป่วยมารับ การบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการรับบริการต่างๆ</p> <p>๒.๒ การจัดเตรียมยาตามที่นายสัตวแพทย์สั่ง ยาให้กับสัตว์ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลปศุสัตว์ นครศรีธรรมราช</p> <p>๒.๓ การจับ บังคับ สัตว์ป่วย ให้แก่ นายสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์</p> <p>๒.๔ การคิดเงินค่ารักษาพยาบาล</p>	<p><b>๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</b></p> <p>๒.๑ จำทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ และความรวดเร็ว ในการมารับบริการ ของโรงพยาบาลสัตว์</p> <p>๒.๒ จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกรอก ข้อมูลในระบบเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปฏิบัติสามารถจัดยา ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ในการทำการรักษา</p> <p>๒.๓ จัดทำคู่มือการจับบังคับสัตว์ไว้สาหรับให้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนเพื่อป้องกัน ไม่ให้อสัตว์ป่วยที่มารับบริการทำร้ายได้ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการจับบังคับสัตว์อย่างถูกต้อง และความ ปลอดภัยให้กับสัตว์ป่วย</p> <p>๒.๔ จัดทำคู่มือราคา เวชภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และ ค่าบริการต่างๆ ของคลินิกต่างๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ</p>
---	--